

## พระราชโฆวาท

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร

วันพุธที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ (ภาคบ่าย)

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยรามคำแหงอีกวาระหนึ่ง ขอแสดงความยินดีกับผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จในการศึกษา

เมื่อเช้า ข้าพเจ้าได้กล่าวกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้เป็นใจความว่า การศึกษาในมหาวิทยาลัยที่เป็นตลาดวิชา ย่อมอำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาเป็นพิเศษอย่างหนึ่ง คือทำให้เป็นคนมีจิตใจเข้มแข็ง สามารถควบคุมตนเองได้อย่างดี ซึ่งจะส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติบริหารงานใดๆ ได้ด้วยความอดทน อดทน มีประสิทธิภาพ และสามารถประสบความสำเร็จในชีวิตได้ในอนาคต วันนี้ใครจะพูดกับท่านทั้งหลายถึงความเป็นบัณฑิต

ความเป็นบัณฑิต นอกจากจะหมายถึงรู้ได้ที่ความรู้ และความฉลาดสามารถในการใช้วิทยาการให้เกิดประโยชน์แล้ว ยังสังเกตทราบได้ที่การกระทำ คำพูด และความคิดอีกทางหนึ่งเมื่อจะทำจะพูด หรือจะคิด บัณฑิตย่อมพยายามทำให้ดี พูดให้ดี คิดให้ดีเสมอ ทำให้ดี หมายถึงทำด้วยความตั้งใจ และจริงจัง ให้เป็นการสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะการเล็กน้อย บัณฑิตจะพยายามทำอย่างดีที่สุด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและประโยชน์ของการที่ทำนั้น โดยครบถ้วน จะไม่ทำโดยเพทุบายหรือมีเจตนาไม่บริสุทธิ์ แอบแฝง การพูดให้ดี หมายถึงการกล่าวให้เกิดประโยชน์ เช่น กล่าวในสิ่งที่จะก่อให้เกิดความรู้ ความฉลาด ความเจริญ ความดี ความสามัคคีปรองดอง ไม่กล่าวในสิ่งที่คุณไม่รู้จริง ที่ก่อให้เกิดความสับสน หรือที่ทำลายความดีงาม ความเจริญมั่นคง การคิดให้ดีนั้น หมายถึงการคิดด้วยความมีสติตั้งมั่น เป็นกลาง ไม่ถูกเหนี่ยวนำด้วยอคติ หากอาศัยความถูกต้องด้วยหลักวิชา ด้วยเหตุผลความเป็นจริง และศีลธรรม ความสุจริตเป็นพื้นฐานเครื่องวินิจฉัย เพื่อให้ความคิดนั้นปราศจากพียงภัย ทั้งเป็นคุณเป็นประโยชน์แท้จริง

บัณฑิตทั้งหลายจะทำ จะพูด จะคิดสิ่งใด ขอให้ทำ ให้พูด ให้คิดอย่างมีหลักการ และความสังวรระวัง เพราะเชื่อว่าถ้าสามารถฝึกหัดปฏิบัติให้เคยชินเป็นนิสัย จะช่วยให้สมัครสมานเข้าใจกันได้ดี ร่วมงานประสานประโยชน์กันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งเสริมให้แต่ละคนประสบความสำเร็จ รุ่งโรจน์ในหน้าที่การงานได้เป็นแน่นอน

ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ทุกคนมีความสุข สวัสดิ์ และความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองในชีวิต ทั้งขอให้ทุกท่านที่มาประชุมกันในพิธีนี้ ถึงพร้อมด้วยความวัฒนาผาสุกทุกประการ